

แนวทางการชี้แจง/ทำความเข้าใจ

1. คสช. มาเพื่อปรองดอง แก้ปัญหา และพัฒนาชาติ
(เหตุผลความจำเป็นของ คสช. ในการเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ)
2. เจตนารมณ์ของ หน.คสช. และแผนที่แนวทาง (Road Map) 3 ชั้น
ของ คสช. ในการแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศไทย
3. แนวทางการชี้แจงต่อองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
4. “ทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่” และ “ทำความเข้าใจกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ “สูตร 6 – 4 – 6 - 4” แบบง่ายๆ”
5. “รัฐบาลสั่งห้ามใช้น้ำหรือสั่งห้ามทำนา” จริงหรือ? และ “คำแนะนำ
ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง”
6. คำแนะนำ “แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่เห็นต่าง”

คสช. มาเพื่อปรองดอง แก้ปัญหา และพัฒนาชาติ

*“เพราะแกนนำ การเมือง มุ่งประโยชน์
ทำแตกแยก เกลียดชัง แม้คร้วตน
ใช้อำนาจ หน้าที่ มุ่งกอบโกย
ไม่ยินยอม เอื้อเพื่อ อภัยกัน*

*กล่าวคำโทษ บิดเบือน ปลุกมวลชน
ทำร้ายคน เช่นฆ่า ไทยด้วยกัน
ปวงชนไทย เศรษฐกิจ ชะงักงัน
จึงถึงวัน คสช. ต้องเข้ามา”*

“คสช. กับคนไทย”

ในปัจจุบัน แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรับรู้และเข้าใจแล้วว่าเหตุใด “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” จึงจำเป็นต้องเข้ามาทำหน้าที่ในจุดนี้ แต่ยังมีคนไทยบางส่วนสงสัย ไม่เข้าใจ และตั้งคำถามว่า จำเป็นจริงหรือไม่ที่ คสช. จะต้องเข้ามา และการเข้ามาของ คสช. มีวัตถุประสงค์อะไร? ก่อนจะตอบคำถามหรือข้อสงสัยนั้น อยากจะทบทวนให้คนไทยทุกคนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ว่าบ้านเมืองไทยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และปัญหาที่เรื้อรังมานานในสังคมไทยมีอะไรบ้าง

“ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยและความรุนแรงในห้วงที่ผ่านมา”

ตลอด 9 ปี ที่ผ่านมา สังคมไทยได้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองอย่างรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากแกนนำการเมืองกลุ่มต่างๆ ได้ทำการปลุกระดมมวลชนของตน โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือนในการยุยง ปลุกปั่น และให้ร้ายฝ่ายตรงข้าม เพียงเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มตน โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของชาติ จนทำให้คนในชาติแตกความสามัคคี แบ่งออกเป็นฝักฝ่าย แบ่งข้างแบ่งสี และความขัดแย้งนั้นยังกระจายลึกลงจากระดับประเทศไปจนถึงครอบครัวของคนไทยในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง 6 เดือน ก่อนที่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” จะเข้ามาแก้ปัญหา

“ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ล่วงละเมิดสถาบันฯ และบังคับใช้กฎหมาย”

สถานการณ์ขณะนั้น สังคมไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างรุนแรงในทุกระดับ มีคดีจำนวนมากในชั้นศาล ทั้งยังมีการแอบอ้าง บิดเบือน ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่การบังคับใช้กฎหมายปกติไม่สามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดได้ หรือทำไม่ได้กับทุกกลุ่ม ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมของไทยขาดความน่าเชื่อถือ และทำให้ความขัดแย้งในสังคมไทยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อันเป็นสาเหตุของการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง จนการบริหารประเทศหยุดชะงัก ไม่สามารถกระทำต่อไปได้

“ปัญหาความขัดแย้ง ใช้อาวุธเช่นฆ่า ประเทศหยุดชะงัก”

แม้ว่ารัฐบาลขณะนั้นจะได้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ แต่การเลือกตั้งในขณะที่ยังคงมีความขัดแย้งรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาของชาติได้ และมีการต่อต้านจากมวลชนจำนวนมาก ดังนั้น หากจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป จะยังคงก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายไม่จบสิ้น และที่สำคัญ ได้มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ใช้อาวุธสงครามก่อเหตุรุนแรงในหลายสถานที่ จนเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียของผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก โดยมี **ยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 28 ราย** และมี **ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง 827 ราย** ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ของประเทศอย่างรุนแรง

“มาหยุดเช่นฆ่า มาแก้ปัญหา มาพัฒนาชาติ”

แม้ว่า “กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” หรือ “กอ.รส.” ในขณะนั้น จะได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เพื่อเข้ายุติเหตุรุนแรงและการสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้เชิญแกนนำทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งให้หันมาพูดคุยหารือกัน เพื่อยุติความขัดแย้งและหาทางแก้ปัญหาของชาติแล้วก็ตาม แต่แกนนำทุกฝ่ายยังคงยึดถือประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้องของตน โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชน รวมทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์ ให้ร้าย และโยนความผิดให้ผู้อื่นหรือฝ่ายอื่น โดยไม่มีที่ท่าว่าฝ่ายใดจะยอมถอย ยอมยุติ หรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นของ คสช. ที่ต้องเข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อยุติความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง สร้างความสามัคคีปรองดอง และพัฒนาชาติ เพื่อความสุขของประชาชนไทยทุกคน

เจตนาารมณัของ หน.คสช.

“เจตนาารมณัของ หน.คสช.” ในการเข้ามาควบคุมอำนาจนั้น มีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ

1. **ประการแรก** คือ “การคืนความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศ” ด้วยการเข้ามายุติการชุมนุมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกอย่างไม่มีที่ท่าว่าจะยุติ รวมทั้งยุติเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธของกลุ่มผู้ไม่หวังดี อันนำมาซึ่งการบาดเจ็บและสูญเสียของประชาชนเป็นจำนวนมากในห้วงที่ผ่านมา โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมและเป็นสากล

2. **ประการที่สอง** คือ “การคืนความสุขให้กับประชาชน” ด้วยการเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนทั้งปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข, ปัญหาสังคมจิตวิทยา และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการบริหารประเทศเกิดการหยุดชะงักเป็นเวลานาน รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานการแก้ปัญหาระยะยาว โดยการแก้ปัญหการบริหารราชการแผ่นดินในทุกมิติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางปณทนาการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงความสุขของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ คสช. ขอยืนยันให้คนไทยทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ... “คสช. เข้ามาเพื่อแก้ปัญหา ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังอำนาจหรือผลประโยชน์ และไม่ได้เข้ามาเพื่อต่อสู้กับผู้ใดหรือฝ่ายใดทั้งสิ้น”

“I’m not here to fight, I’m here to fix.”

แผนที่แนวทาง (Road Map) 3 ชั้น ของ คสช. ในการแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศไทย

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวถึงกรอบแนวทางการดำเนินงานของ คสช. ในการแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศไทย ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ หรือที่เรียกว่า Road Map 3 ชั้น นั้น กรอบแนวทางดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ระยะที่ 1 : Road Map ชั้นที่ 1 เป็น “ขั้นการยุติความขัดแย้งเพื่อเตรียมการสร้างความปลอดภัยและมั่นคง” โดยเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความปลอดภัยและมั่นคง และจัดตั้ง “ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป” (ศปป.) ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนไปสู่ขั้นที่ 2 ต่อไป ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 – 3 เดือนแรกเท่านั้น

ระยะที่ 2 : Road Map ชั้นที่ 2 เป็น “ขั้นการสร้างความปลอดภัยและปฏิรูปประเทศ” โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว และจัดตั้ง 1) รัฐบาล : เพื่อให้การบริหารประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 2) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (สพช.) : เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ดีขึ้น และปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และ 3) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ : เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ระยะที่ 3 : Road Map ชั้นที่ 3 เป็น “ขั้นการจัดการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” ภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมายที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อให้ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถสำเร็จได้โดยเร็วอย่างที่ทุกคนต้องการ หากยังไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้น อาทิ การประท้วงด้วยความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและไม่เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของการเข้าควบคุมอำนาจในครั้งนี้ว่า “ทำเพื่อประเทศไทย” และ “ทำเพื่อคนไทยทุกคน” รวมทั้งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยได้ในอนาคตอันใกล้



แนวทางการชี้แจงต่อข้อห้วงใยขององค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

คสช. และรัฐบาล ไม่ได้ต่อต้านหรือคัดค้านต่อข้อห้วงใยขององค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนใดๆ เพียงแต่ต้องการชี้แจงให้สังคมไทยและประชาคมโลกได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยอย่างครบถ้วน เพื่อไม่เป็นการรับทราบข่าวลือหรือข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้

คสช. และรัฐบาล ขอยืนยันว่า “ไม่มีการข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหา หรือผู้ที่มีการเชิญมาพูดคุยปรับทัศนคติ ตามที่มีการปล่อยข่าวลือแต่อย่างใด และคสช. ได้มีการสั่งการอย่างชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน”

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหา เนื่องจากการดำเนินคดีที่ผ่านมา นั้น ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จำนนด้วยพยานหลักฐานอยู่แล้ว และมีเพียงบางรายเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมเพิ่มเติม จนผู้ต้องหาให้ การรับสารภาพ ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นสืบสวน สอบสวน จนถึงการพิจารณาคดี ล้วนเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสากล และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอยู่แล้ว

“ทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่”

สำหรับคำถามที่ว่า “ทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ก็เพราะว่า

1. เกิดปัญหาความขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างกันของกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับความคิดเห็นกัน จนความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

2. การร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมา ผลการลงมติยังไม่ผ่าน แม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับแล้ว แต่ยังมีบางมาตราที่หลายฝ่ายยังเกิดข้อถกเถียงและเห็นต่างกัน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับ ไม่เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงขึ้นอีก และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนมากที่สุด

ทำความเข้าใจกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ “สูตร 6 - 4 - 6 - 4” แบบง่ายๆ

ถาม : สูตร 6 - 4 - 6 - 4 คือ อะไร ?

ตอบ : คือ ระยะเวลาและขั้นตอนคร่าวๆ ตั้งแต่เริ่มร่างรัฐธรรมนูญใหม่ การทำประชามติ การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไปจนถึงการเลือกตั้ง ซึ่งรวมแล้วจะใช้เวลาประมาณ 20 เดือน

เลข 6 ตัวแรก คือ ระยะเวลา 6 เดือน ที่จะใช้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ

เลข 4 ตัวถัดมา คือ ระยะเวลา 4 เดือน ที่จะใช้ในการทำประชามติ ซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ลงมติว่าเห็นด้วย ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

เลข 6 ตัวที่สอง คือ ขั้นตอนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูก อีก 3 ฉบับ และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป ซึ่งทั้งสองเรื่องจะใช้เวลารวม 6 เดือน

และ เลข 4 ตัวสุดท้าย คือ ระยะเวลา 4 เดือน ในการเลือกตั้ง โดยให้เวลาในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 3 เดือน และจัดเลือกตั้งอีก 1 เดือน

เข้าใจกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอย่างง่าย

6

เดือน ร่าง รธน. - สร้างการรับรู้/ความเข้าใจ

4

เดือน ลงประชามติร่าง รธน.

6

เดือน ออกกฎหมายลูก - ศาล รธน. ตรวจสอบ

4

เดือน หาเสียง 3 เดือน - จัดเลือกตั้ง 1 เดือน

สารจากนายกรัฐมนตรี

ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในช่วงเวลาที่ประเทศเรากำลังเดินหน้าปฏิรูป และยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนั้น ผมมีเรื่องเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบ โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ หัวข้อแรกของสาร เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “การร่างรัฐธรรมนูญ” ส่วนหัวข้อที่สอง เป็นเรื่อง “การสร้างความปลอดภัยภายในชาติ”

หัวข้อที่ 1 การร่างรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ 1 คือ วิสัยทัศน์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับ กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ คสช. ได้ให้แนวทางกับคณะกรรมการร่างฯ ว่า “ให้มองที่ปัญหาของประเทศไทยในห้วงหลายปีที่ผ่านมา มาตั้งเป็นโจทย์ แล้วหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ไม่เอาประชาธิปไตย หรือเอาแนวคิดเสรีภาพไว้ขีดจำกัดมาเป็นตัวตั้ง โดยไม่มองว่าปัญหาจริงๆ อยู่ตรงไหน แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่หากทุกคนไม่ปฏิบัติตาม พยายามหาแต่ช่องว่าง อ้างแต่ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ โดยไม่คำนึงว่าจะไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่ บ้านเมืองก็จะมีเสถียรภาพ”

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างนั้น คสช. ได้มอบแนวทางให้กับประธานคณะกรรมการร่างฯ แล้วว่า “ต้องดำเนินการโดยต่อเนื่องจากคณะกรรมการธิการร่างฯ ชุดเดิมที่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วทั่วประเทศ” ประเด็นสำคัญ คือ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ที่ผ่านมามีคนบิดเบือนว่า ฟังแต่เสียงของคนชั้นสูง ประเทศไทยไม่มีคนชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ คำพูดเหล่านั้นมันเป็นวาทะกรรมของนักการเมืองบางคน ที่พยายามพุดจาแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย สร้างความแตกแยกในบ้านเมือง เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายในมาตรา 112 ก็กล่าวหาว่า คสช. และรัฐบาลใช้เพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า มีการกระทำความผิดหรือไม่ เห็นชัดเจนหรือไม่ ทั้งการพุด การชุมนุม ไม่ว่าจะจากโซเชียลมีเดียในประเทศ หรือต่างประเทศ มีการกล่าวหาว่า ทำไมรัฐบาลไม่แก้ไขในเรื่องนี้ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ก่อน 22 พฤษภาคม ส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้ดำเนินการมาโดยตลอด อยากรู้ก็ตาม กลุ่มคนพวกนี้ยังคงใช้เทคนิคในการหลบเลี่ยงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ไม่หวังดี สร้างข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวเท็จ ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยไม่มีการห้ามปราม หรือเอาจริงเอาจังจากผู้มีอำนาจบริหารประเทศในห้วงนั้นเลย หลัง 22 พฤษภาคม ก็ยังมีการกระทำเช่นนั้นอยู่ ซึ่ง คสช. และรัฐบาล ก็พยายามที่จะป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นอย่างเต็มความสามารถ แต่ต้องเรียนตามความเป็นจริง ว่า ป้องกันและปิดกั้นได้ยาก ในประเทศก็ดำเนินการไปโดยหน่วยงานตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังอาศัยเทคนิคทางเทคโนโลยีไปเปิดเว็บไซต์ใหม่อีก ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องดำเนินการต่อไป อยากรู้ก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ก็จะมีการสร้างเครือข่ายขึ้นมาต่อต้านอ้างสิทธิมนุษยชน และในที่สุดก็หนีไปต่างประเทศ

ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ คสช. และรัฐบาล อยากขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนนักการเมือง กลุ่มการเมือง นักวิชาการ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ กรธ. จัดไว้ น่าจะเหมาะสมที่สุด ดีกว่าการ แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อมวลชน เพราะอาจทำให้สังคมสับสนว่าเรื่องใดเป็นข้อเท็จจริง เรื่องใดเป็นเพียงการตีความไปเอง หรือเรื่องใดเป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว ไม่ได้มาจากข้อมูล รายละเอียดของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

ประเด็นที่ 3 เป้าหมาย และสิ่งจำเป็นที่จะต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญ สิ่งสำคัญในการร่าง รัฐธรรมนูญ คือ เราจะแก้ไขเผด็จการรัฐสภา การทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมายได้ อย่างไร การตรวจสอบ การถ่วงดุล อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ จะทำ อย่างไร จึงจะมีความสมดุล การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความรุนแรง มีการใช้อาวุธ สงครามทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ มีการปลุกปั่นแบ่งแยกประชาชนเป็นพวกเป็นฝ่าย จะป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างไร ทำอย่างไรให้ข้าราชการไม่เสียกำลังใจ ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกครอบงำ หรือชี้้นำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากฝ่ายการเมือง

การปฏิรูปให้เกิดความยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ อาจต้องใช้เวลาไม่น้อย ไม่ใช่เพียง 1 ปี 2 ปี จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า คสช. จะอยู่จนจบ เพียงแต่ต้องเริ่มต้นปรับปรุงแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมมาเป็นเวลานาน ปฏิรูปในเรื่องต่างๆ เพื่อวางรากฐานที่ดีของประเทศ แล้วส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งดำเนินการต่อไป โดยมีกลไกหรือกฎหมาย ควบคุมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป โดยรัฐบาลจะต้องนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ ทุกหน่วย ราชการจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวจะต้องไม่ก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แต่จะต้องสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้

หากประเทศประสบปัญหาขึ้นมาอีก ดังเช่น ก่อน 22 พฤษภาคม 57 คสช. และรัฐบาล เข้าใจดีว่า คนส่วนใหญ่และประเทศต่างๆ ที่เป็นสากลคงไม่ชอบการที่ทหารเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ดังนั้น คสช. และรัฐบาล จึงคาดหวังว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังยกร่างอยู่นี้ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน แสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ จนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความสมบูรณ์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ และก็คงจะเป็นการดีที่ทหารจะได้ไม่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีก สำหรับ นักการเมืองบางท่านที่ไม่สบายใจ ก็ขอให้อดทนเพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งก็คงใช้เวลา ไม่นานนักตามโรดแมปที่ได้เคยเรียนให้ทราบมาโดยตลอด

“รัฐบาลสั่งห้ามใช้น้ำหรือสั่งห้ามทำนา” จริงหรือ?

ข่าวลือที่ว่า “รัฐบาลสั่งห้ามประชาชนใช้น้ำ และสั่งห้ามทำนา” นั้น ไม่เป็นความจริงเลย น่าจะเป็นข่าวลือที่มีคนไม่หวังดีปล่อยออกมาเพื่อใส่ร้ายรัฐบาล เพราะต้องการให้พี่น้องประชาชน ขาวนา และเกษตรกร เกิดความเข้าใจผิดและเกลียดชังรัฐบาลมากกว่า

ในเรื่องนี้ ท่านนายก ฯ เคยให้สัมภาษณ์สื่อ และพูดผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยอย่าง ชัดเจนแล้วว่า “ไม่ได้สั่งห้ามใครใช้น้ำ และไม่ได้สั่งห้ามทำการเกษตรหรือทำนา เพียงแต่ขอร้องพื้ น้องประชาชน พี่น้องขาวนา และเกษตรกรทุกคน ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะห่วงใยพี่น้อง ประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังอยู่ในพื้นที่ภัยแล้ง

สภาพปัจจุบันฝนตกน้อยมาก พื้นที่ที่ตกก็ไม่สามารถกักเก็บได้เนื่องจากอยู่ใต้เขื่อน ทำให้น้ำในเขื่อนหรือแหล่งน้ำในพื้นที่ยังมีไม่มากพอ เนื่องจากต้องใช้ทั้งกิน ทั้งอาบในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากมีการปลูกข้าวนาปรัง หรือทำการเกษตรอื่น ๆ ที่ต้องใช้น้ำมาก ๆ อาจมีน้ำไม่เพียงพอ และอาจเกิดความเสียหายต่อข้าวและพืชผลที่เพาะปลูกได้

คำแนะนำในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รัฐบาลได้ให้ทหารและหน่วยงานต่าง ๆ เร่งเข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน และชี้แจงคำแนะนำในการใช้น้ำในพื้นที่ที่ยังเกิดภาวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ซึ่งสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ 3 ข้อ คือ

1. ปลูกข้าวหรือพืชผลตามปริมาณน้ำในพื้นที่ (พื้นที่ใดที่ทางราชการแจ้งว่า มีน้ำพอก ก็ปลูกได้ ไม่เสียหาย)
2. ควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือทำเกษตรหมุนเวียน/เกษตรผสม/เกษตรทฤษฎีใหม่ (เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ/พืชผลบางชนิดราคาต่ำ)
3. สร้างอาชีพเสริมอื่นควบคู่ไปกับการทำนา/การเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน (เพื่อสร้างชีวิตครอบครัวที่มั่นคงทางรายได้มากขึ้น)

ทั้งนี้ สามารถปรึกษา/ขอคำแนะนำจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในท้องที่ก่อนได้

การใช้น้ำเพื่อการเกษตรในภาวะ ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง



1. ปลูกข้าวตามปริมาณน้ำในพื้นที่
2. ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย - เกษตร หมุนเวียน/เกษตรผสม
3. สร้างอาชีพอื่นเสริมเพิ่มรายได้

คำแนะนำ

“แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เห็นต่าง”

- 1) ก่อนปฏิบัติ : ให้ระลึกเสมอว่า “บุคคล/กลุ่มบุคคลที่เห็นต่าง คือ คนไทยด้วยกัน ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้าม/ศัตรู เพราะทุกคนมีความหวังดีต่อประเทศชาติ แต่อาจมีความเข้าใจหรือมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”
- 2) ชี้แจงเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบ และขอความร่วมมือโดยสุภาพ/ให้เกียรติ เพื่อให้ยุติการจัดกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
- 3) การเชิญตัวบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เห็นต่างไปพูดคุยนั้น มุ่งหมายเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยดำเนินการในสถานที่ที่ความเหมาะสมและเปิดเผย โดยยึดถือตามความสมัครใจและการให้ความร่วมมือที่ดี
- 4) การบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การเชิญตัวไปให้ปากคำและ/หรือลงบันทึกประจำวัน, การควบคุมตัว ฯลฯ ให้ ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเฉพาะต่อผู้กระทำผิด/ละเมิดกฎหมาย โดยยึดถือและปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบ ความขัดแย้ง หรือความรุนแรงในสถานที่นั้นและสังคมโดยรวม
- 5) ให้หลีกเลี่ยง/ละเว้นการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดประเด็นเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่โดยไม่สมควรแก่เหตุ อาทิ ห้ามใช้วาจา/กริยาที่แสดงถึงทัศนคติเชิงลบของเจ้าหน้าที่ (ในลักษณะอคติ หรือเกลียดชัง), ห้ามการบังคับให้ถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะโดยไม่สมควรแก่เหตุ, ห้ามการจู่/กระชาก/ลาก/ดึง โดยไม่สมควรแก่เหตุ, หลีกเลี่ยงการใช้กุญแจมือ/พันธนาการโดยไม่สมควรแก่เหตุ (ไม่มีพฤติกรรม/เจตนาว่าจะขัดขืน ทำร้ายเจ้าหน้าที่ หรือหลบหนี) ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติต่อสตรี ผู้สูงอายุ และเยาวชน/นักศึกษา
- 6) ให้บันทึกภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า “เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอน” ทั้งนี้ ห้ามนำภาพ/หลักฐานดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสื่อ/สาธารณะเพื่อการอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่/ภารกิจ แล้ว
- 7) เจ้าหน้าที่ที่ละเมิด/ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในข้อ 1 – 6 หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภารกิจ และ/หรือภาพลักษณ์ของการปฏิบัติงานของหน่วย/องค์กร และในบางกรณีอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการกระทำผิดและต้องรับโทษทางวินัย ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา